

Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội và thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua yêu nước

(Tiếp theo trang 1)

và nhân dân tỉnh nhà đã chung sức đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa kiên trì, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đạt nhiều kết quả khá toàn diện, rất đáng phấn khởi.

Với quyết tâm và sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong phòng, chống dịch bệnh thành công của năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao, tỉnh ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch diễn biến phức tạp, mất kiểm soát và là một trong số ít tỉnh đất nước không có ca tử vong.

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đã tạo sự ổn định để tỉnh ta đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành đã nắm chắc, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh để triển khai đúng hướng, hiệu quả. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,68%, đứng thứ 14 trong cả nước; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên đạt 10.525 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch năm. Hệ thống hạ tầng được đẩy nhanh, tiến độ đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, đứng thứ 2 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tăng 17% so với năm 2020. Đặc biệt, sau 8 tháng vừa tích cực giải phóng mặt bằng vừa đầu tư hạ tầng, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tỉnh ta đã thu hút được 540 triệu USD vốn đầu tư FDI vào khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở ra một giai đoạn mới đưa Thái Bình trở thành một điểm đến mới, hấp dẫn của các nhà đầu tư. Nhiều điểm ngành, nút thắt quan trọng được tháo gỡ, nhiều nguồn lực mới được khơi thông, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho những năm tiếp theo.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, toàn tỉnh đến nay đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, riêng năm 2021 có 11 xã được công nhận. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo điều kiện để kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ mới. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đóng góp vào những thành quả chung của tỉnh có đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan tỏa mạnh mẽ,



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

mang lại hiệu quả thiết thực. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19. Trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, cán bộ cơ sở, thành viên tổ tự quản, hàng vạn tình nguyện viên là những cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở... đã không quản ngày đêm, nắng mưa tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc; sẵn sàng gác lại nỗi niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ, "chiến đấu" quên mình vì sức khỏe, tính mạng của người dân; với tinh thần tương thân tương ái, với lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, nhiều y bác sĩ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các bạn sinh viên đã lên đường vào tâm dịch đầy hiểm nguy và đã để lại những xúc động, sự cảm phục trong lòng nhân dân.

Trên tuyến đầu sản xuất, hàng vạn công nhân vừa căng mình phòng, chống dịch bệnh vừa hàng ngày say miệt mài lao động, giữ vững nhịp độ sản xuất với khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả; bên cạnh những đóng góp tích cực về kinh tế, các doanh nghiệp Thái Bình cũng là lực lượng tiên phong, hàng hái trên lĩnh vực an sinh xã hội, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đó là những người dân đã tự nguyện hiến đất, góp đất, đồng thuận thống nhất để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) như: nhân dân các xã Quỳnh Ngọc, An Thái, An Vinh (Quỳnh Phụ), xã Thụy Liên, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)... hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của các kỹ sư, công nhân trên những công trường xây dựng công trình trọng điểm của tỉnh để phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ. Hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và kết quả triển khai nhiều công trình trọng điểm trên thực địa đã tạo được niềm tin bước đầu cho nhân dân tư và doanh nghiệp khi đến với Thái Bình.

Đó là các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục với tình yêu nghề cao quý đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của dịch bệnh, chăm lo cho thế hệ

trẻ; lan tỏa lòng yêu nghề, tinh thần ham học hỏi, có nhiều sáng kiến, đổi mới phương pháp dạy học linh hoạt thích ứng với tình hình, mang đến cho hàng trăm nghìn học sinh và gia đình niềm vui, niềm hạnh phúc hàng ngày vẫn được đến trường an toàn, cơ bản được dạy và học trực tiếp.

Đó là lực lượng vũ trang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động trong mọi tình huống, mưu trí, sáng tạo làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh hiệu quả với tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử nhiều băng đảng nhóm tội phạm phức tạp, nhiều tổ tượng hình sự có âm mưu, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chúng ta đánh giá cao nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã tận dụng cơ hội, đổi mới phương thức làm việc, thích ứng với tình hình, không để đứt gãy, gián đoạn, giảm chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp...; những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức ngành tài chính, thuế, hải quan, kho bạc... đã nâng cao hiệu quả quản lý, thu ngân sách nhà nước.

Có rất nhiều tấm gương cao đẹp với những công việc rất đỗi bình thường hàng ngày của mỗi người nhưng được làm với tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm cao yêu nên năng suất, chất lượng và hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước và gia đình.

Từ truyền thống cách mạng, văn hóa, từ sự chủ động, linh hoạt, năng động, sáng tạo và khát vọng đổi mới, sáng tạo, sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị toàn tỉnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cộng hưởng với phong trào thi đua yêu nước đã tạo nên kết quả, dấu ấn đậm nét của năm 2021, cũng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, nhân lên niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Thái Bình; tạo ra thế và lực mới thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Thay mặt UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những nỗ lực và thành tích xuất sắc đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi

đua học tập, công tác, lao động sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Những kết quả đạt được trong năm 2021 là rất phần khởi, tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2022 và cho những năm tới là rất lớn, trong khi chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron lây lan nhanh hơn, phức tạp, nguy hiểm hơn.

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tiếp tục đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cán thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, từ đó cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Trước mắt, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân thi đua chung sức đồng lòng, kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả kế hoạch về thực hiện cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Mỗi người chúng ta phải để cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tập trung kiểm soát các ca nhập cảnh có nguy cơ cao, rất cao và hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, sẵn sàng áp dụng các biện pháp hành chính khi dịch bùng phát trên diện rộng, vượt quá năng lực về y tế; để cao hơn nữa ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn; đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin mũi 3.

Hai là, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng, cơ nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác GPMB, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong công tác GPMB; đặc biệt là tổ chức phát động thực hiện tốt phong trào hiến đất để thực hiện các dự án giao thông và các công trình công cộng, phúc lợi xã hội khác trên

địa bàn và phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh". Tiêu chí đánh giá về công tác GPMB là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, xếp loại; phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác GPMB.

Ba là, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây những nhiều, phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải bám sát thực tiễn, chỉ đạo điều hành quyết liệt ngay từ những ngày đầu của năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đi thực tiễn tại cơ sở.

Bốn là, tập trung thi đua, đẩy mạnh cả cách hành chính mới cách quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, phát triển các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Từng ngành, từng địa phương phải thi đua đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, làm ăn lâu dài và hiệu quả tại địa phương; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính, GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với tái cơ cấu sản xuất, hợp lý hóa quy trình để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn trong năm 2022 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, việc thu hút đầu tư là trách nhiệm của tỉnh, một số sở, ngành, đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính của mình. Trong năm 2022, tỉnh sẽ phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.

Năm là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi

đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và người dân, để phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 và cho cả giai đoạn 2020 - 2025 là rất to lớn. Song với truyền thống đoàn kết, cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và với những kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm từ các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới dù khó khăn đến mấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ vượt qua, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội và thực hiện tốt nhất các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tôi đề nghị từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng nội dung và các chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được tổ chức trong những tuần đầu của năm 2022 và vào dịp tỉnh ta vừa tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đánh dấu điểm khởi đầu, tạo đà cho các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian tới mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã nỗ lực, phấn đấu trong năm 2021. Tự hào về những thành tích to lớn đã đạt được, song cũng thẳng thắn, vẫn còn đó những việc mà chúng ta cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp án tình sâu nặng, lòng mong mỏi của Bác Hồ đối với tỉnh Thái Bình, như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình.

Với tinh thần đó, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua với tinh thần cố gắng, khát vọng phát triển quê hương, phát huy truyền thống "Quê hương 5 tấn", quê hương vinh dự 5 lần được đón Bác về thăm, thực hiện cho bằng được lời căn dặn của Bác đối với tỉnh nhà là "làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Đoàn kết hưởng ứng phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua yêu nước năm 2022.

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong tỉnh, chúng tôi bày tỏ sự đồng tình cao và nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp,

doanh nhân; các nhân sĩ trí thức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; những người con Thái Bình đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình, cùng đoàn kết hưởng ứng phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản về thi đua,

khen thưởng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh Thái Bình phát động, trong đó tiếp tục tập trung triển khai phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng

mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh", phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Để nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân cùng toàn thể nhân dân đoàn kết, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức.

Ba là, ở các cơ sở, các khu dân cư, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh và gia đình văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe nhân dân; tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo, từ thiện; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị với phương châm "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm", lắng nghe, gần gũi nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ doanh nghiệp, người dân ngày càng tốt hơn; tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Năm là, các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết thắng" trong quân đội nhân dân và phong trào "Vi an ninh Tổ quốc" trong công an nhân dân, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo để xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại; phát huy thể trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các

phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Khởi dậy ý chí làm giàu, thấp sáng ước mơ, khát vọng; cổ vũ tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tinh thần vì công đồng, đoàn kết giúp nhau vượt khó vươn lên để các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Với khí thế thi đua sôi nổi, phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021 và những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ quyết tâm với niềm tin sâu sắc vào các phong trào thi đua được triển khai trong năm 2022 sẽ được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng và biến thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.